



## **Chớ tin lời của dân Kinh Sách và cũng đừng cho rằng họ nói dối mà hãy nói: {Chúng tôi tin tưởng vào Allah, tin tưởng vào những gì đã được mặc khải cho chúng tôi.}**

Ông Abu Huroiroh - cầu xin Allah hài lòng về ông - nói: Người dân Kinh Sách đã đọc Tawrah bằng tiếng Do Thái và giải thích lại bằng tiếng Ả-rập cho dân . Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: {Chớ tin lời của dân Kinh Sách và cũng đừng cho rằng họ nói dối mà hãy nói: {Chúng tôi tin tưởng vào Allah, tin tưởng vào những gì đã được mặc khải cho chúng tôi.}

(chương 02 - Al-Baqarah: 136).

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari ghi lại]

Nabi ﷺ đã cảnh báo cộng đồng tín đồ của Người đừng bị đánh lừa bởi những gì dân Kinh sách kể lại từ kinh sách của họ, khi mà người Do Thái thời của Nabi ﷺ đọc Tawrah bằng tiếng 'Ibriyah, ngôn ngữ của Do Thái và họ giải thích lại bằng tiếng Ả-rập. Nabi ﷺ nói: Các người đừng tin lời nói của dân Kinh sách và cũng đừng phủ nhận lời nói của họ, đây là trường hợp không phân biệt được đâu là lời nói thật và đâu là lời nói dối. Bởi Allah Tối Cao ra lệnh chúng ta phải tin vào những gì Ngài đã ban xuống cho chúng ta từ Qur'an, những gì đã truyền xuống trong Kinh sách đã ban cho họ. Tuy nhiên, chúng ta không có cách nào biết được những gì họ nói về những Kinh sách đó là đúng hay sai nếu giáo luật của chúng ta không có quy định nào nêu rõ điều đó là đúng hay sai. Vì vậy, chúng ta dừng lại và không tin họ. Để chúng ta không trở thành đối tác với họ về những gì họ xuyên tạc, và không phủ nhận họ; có thể đó là sự thật rồi chúng ta trở thành kẻ phủ nhận những gì chúng ta được lệnh phải tin. Nabi ﷺ ra lệnh chúng ta nói: {Chúng tôi tin tưởng vào Allah, tin tưởng vào những gì đã được ban xuống cho chúng tôi, cho Ibrahim, cho Isma'il, cho Is-haq, cho Ya'qub, cho mười hai bộ lạc của Israel; chúng tôi tin vào những gì đã được ban xuống cho Musa, cho Ysa và cho tất cả các vị Nabi được Thượng Đế của Họ cử phái đến, chúng tôi không hề phân biệt bất cứ ai trong số Họ và chúng tôi là những tín đồ Muslim (thần phục Ngài).} (chương 02 - Al-Baqarah: 136).

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

